



ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๖/๑๗๐๐

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  
๑๑๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรม “หลักสูตรการปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ  
แนวสตรีนิยม” สำหรับบุคลากรศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ตามหนังสือมูลนิธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรี ที่ ๐๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
แจ้งว่า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรี ร่วมกับศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (ศูนย์บ้านดิน)  
ได้จัดการอบรม “หลักสูตรการปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพแนวสตรีนิยม” สำหรับบุคลากรศูนย์พึ่งได้  
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ทักษะ  
แนวใหม่ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพในการเยียวยาผู้ประสบความรุนแรง  
ผนวกวิธีการดูแลสุขภาพ และการลดความเครียดในภาวะหมดไฟของผู้ให้บริการรวมอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วย  
โดยการจัดการอบรมกำหนดระยะเวลา ๗ วัน แบ่งเป็น ๙ รุ่นๆละ ๒๕ คน ณ ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพ  
และความยุติธรรม (ศูนย์บ้านดิน) บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย  
เป็นค่าลงทะเบียน จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เห็นความสำคัญของการอบรมที่จะส่งเสริม  
ศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีความรู้และทักษะในการปรึกษาแก่ผู้ประสบความรุนแรง ให้สามารถผ่านพ้น  
จากสภาพปัญหาและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดทุกจังหวัด คัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศูนย์พึ่งได้จากโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๑ - ๒ ท่าน เข้าร่วม  
การอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อที่ ๒๕ และโปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมการอบรมมายัง กองบริหารการสาธารณสุข ทางไปรษณีย์  
อิเล็กทรอนิกส์ mophoscc@gmail.com รายละเอียดตามเอกสารใน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมฯดังกล่าวข้างต้น ต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสินชัย ตันศิริตนานนท์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข  
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการเฉพาะ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๔๑

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๔๐